



ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>รวันดาเริ่มใช้โดรนขนส่งโลหิตไปยังพื้นที่ห่างไกลของประเทศ</p> <p>บริษัท Zipline ของสหรัฐฯ เริ่มเปิดให้บริการโดรนขนส่งโลหิตไปยังพื้นที่ห่างไกลของประเทศรวันดาแล้ว นับเป็นการขนส่งโดยใช้โดรนในเชิงพาณิชย์ที่ให้บริการเป็นประจำรายแรกของโลก การขนส่งที่วุ่นวายใช้โดรนปีกนึ่ง ที่สามารถบินไปยังจุดหมายปลายทางได้อัตโนมัติด้วยระบบนำทางจีพีเอส โดยโดรนจะนำส่งโลหิตที่บรรจุในหีบห่อเล็ก ๆ ที่ผูกติดกับร่มชูชีพไปให้ผู้รับได้โดยไม่ต้องลงจอด เทคโนโลยีนี้ให้ความหวังในการขนส่งสิ่งของไปยังพื้นที่ห่างไกลได้รวดเร็วขึ้นกว่าการขนส่งทางบกตามปกติ อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งพอ ๆ กัน หรือถูกกว่าการส่งโดยจักรยานยนต์ หรือรถบรรทุกที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ในเบื้องต้นบริการนี้จะใช้ขนส่งโลหิต พลาสมา และยาต้านการแข็งตัวของเลือด ไปให้สถานพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งช่วยย่นระยะเวลาในการส่งลงได้มาก บริษัท Zipline ระบุว่า โดรนขนส่งชนิดนี้ให้บริการพื้นที่ในรัศมี 150 กม. แม้ว่าในทางทฤษฎีจะสามารถบินได้ไกลเป็นสองเท่า และโดรนจะบินอยู่ที่ระดับความสูงราว 500 ฟุต (152 เมตร) เพื่อไม่ให้อยู่ในเส้นทางการบินของเครื่องบินโดยสาร</p>	-	-
นานาชาติ	<p>สุนัขบริการช่วยเด็กออทิสติกผูกสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นครั้งแรก</p> <p>มารดาของเด็กออทิสติกคนหนึ่งตัดสินใจจมน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ หลังเห็นภาพบุตรชาย คลอเคลียกับเพื่อนใหม่ที่เป็นสุนัขบริการอย่างรักใคร่ ซึ่งตัวเธอเองไม่เคยได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับบุตรชายเช่นนี้มาก่อน เนื่องจากภาวะออทิสซึม ของเขา หนูน้อย “ไควน์ นิเฮาส์” วัย 5 ขวบ มีภาวะออทิสซึม ซึ่งอาการอย่างหนึ่งของเขาคือไม่ชอบให้ใครมาแตะต้องเนื้อตัว แม้แต่ “ซอนนา” แม่ของเขาเองก็ไม่เคยได้มีโอกาสโอบกอดลูกชาย แม้กระทั่งอาบน้ำ แต่งตัว หรือกอดจูบลูกก่อนเข้านอน ซอนนาตัดสินใจสมัครขอรับ “สุนัขบริการ” จากองค์กรการกุศล 4 Paws For Ability ในรัฐโอไฮโอ ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นองค์กรจัดหาสุนัขที่ได้รับการฝึกฝนให้ช่วยเหลือเด็กและทหารผ่านศึกพิการ โดยหลังจากต้องรอนานถึง 2 ปี ในที่สุด เธอก็ได้รับข่าวดี และพาบุตรชายเดินทางจากญี่ปุ่นไปรับเจ้า “ทอร์นาโด” ว่าที่สมาชิกใหม่ของครอบครัว การพบกันครั้งแรกระหว่างไควน์กับเจ้าทอร์นาโด สร้างความตื่นตะลึงให้แก่ซอนนาเป็นอย่างยิ่ง เพราะภาพที่ปรากฏตรงหน้า คือภาพที่บุตรชายของเธอโอบกอดเพื่อนใหม่ และคลุกคลีกับมันอย่างรักใคร่โดยไม่ลังเลใจแม้แต่บ่อย</p> <p>ทั้งนี้ ออทิสซึม เป็นภาวะที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของโครงสร้างหรือสารเคมีบางอย่างในสมอง ทำให้เกิดปัญหาด้านพัฒนาการต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาทางด้านภาษาและทักษะทางสังคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>อก.สืบสานพระราชปณิธานด้านสาธารณสุข</p> <p>นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.อก. กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชนอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องยาขาดแคลน ทรงเคยมิพระราชดำริชัดเจนเรื่องของการพัฒนายา และการผลิตวัคซีน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่ง องค์การเภสัชกรรม จะเดินหน้าสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการทำให้ราคายาถูกลง ประชาชนเข้าถึงยาได้มากขึ้น และการพัฒนายาใหม่ๆ ถือเป็นภารกิจหลักของ องค์การเภสัชกรรมในขณะนี้ "องค์การเภสัชกรรม ได้รับพระราโชบายใส่เกล้าใส่กระหม่อม เรื่องการผลิตวัคซีน โดยเร่งก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนใช้หัดใหญ่ ใช้หัดนก เพื่อให้สามารถผลิต และใช้เองได้ภายในประเทศ โดยเฉพาะ เมื่อเกิดกรณีการระบาด รวมถึงผลิตยาที่จำเป็นส่งไปให้กระทรวงสาธารณสุข โดยส่งไปจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคมมากกว่าผลประโยชน์ทางการเงิน อีกทั้ง ผลิตยาที่ผลิตแล้วยังขาดทุน แต่ก็ยังผลิต และยังจัดจำหน่ายอยู่ มียาหลายตัวที่ไม่มีผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย หรือ เป็นยาที่ใช้้น้อย ซึ่งเรียกว่าเป็นยากำพร้า มีราคาแพงไม่มีผู้แทน จำหน่ายในประเทศไทย โดยร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามารามาธิบดี สภากาชาดไทย ดำเนินการในเรื่องนี้ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงยามากขึ้น"</p>	-	-
ประเทศ	<p>สบส.พบนร.ร้อยละ9ไม่แปรงฟันก่อนนอน</p> <p>นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ผลสำรวจล่าสุดปี 2558 ในนักเรียนประถม ศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 3,455 คน จาก 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ พบว่ามีนักเรียนแปรงฟันก่อนนอนทุกวันเพียงร้อยละ 58 และไม่เคยแปรงฟัน ก่อนนอนเลยร้อยละ 9 เป็นเหตุให้เกิดแบคทีเรียสะสมในช่องปากและฟันผุได้ง่าย อาจส่งผลให้ขาดสมาธิในการเรียน จากการปวดฟัน ในการเพิ่มการดูแลสุขภาพช่องปาก และ ป้องกันการเกิดฟันผุ ในปีงบประมาณ 2560 กรม สบส.ได้สั่งการให้กองสุขศึกษา ดำเนินการ ขยายความรู้ด้านสุขบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นหลักการสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดีของเยาวชน ที่จะติดตัวไปถึงผู้ใหญ่ โดยจะพัฒนาเป็นโรงเรียน สุขบัญญัติในตำบลจัดการสุขภาพกว่า 7,000 ตำบล ทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรและนอกหลักสูตร (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) และการปฏิบัติจริงหลังรับประทานอาหารกลางวัน ขณะเดียวกันได้ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรืออสม. ซึ่งมีความใกล้ชิดกับชุมชนเพื่อนบ้านอยู่แล้ว ช่วยเผยแพร่ ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากผ่านทางหอกระจายข่าว ทุกหมู่บ้าน ต่อเนื่องทุกวัน</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.คุ้มครองความปลอดภัยด้านอาหารหนุนความมั่นคงอาหารโลก</p> <p>นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัด กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ได้สร้างความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง สนับสนุนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกของรัฐบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงด้านอาหารของโลก การสร้างความปลอดภัยอาหาร ดำเนินการใน 3 ส่วน คือ 1.อย. ดำเนินการสำรวจสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ณ สถานที่จำหน่ายทั่วประเทศ ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่าง 2.พัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3.เป็นเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ โดยมีสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยเป็นผู้ประสานงานหลักกับ 181 ประเทศสมาชิกเครือข่าย และ 13 หน่วยงานสมาชิกเครือข่ายในประเทศ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารด้านความปลอดภัยอาหาร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศผ่านทาง เว็บไซต์ <a href="http://www.foodsafety.moph.go.th">www.foodsafety.moph.go.th</a></p>	-	-
ประเทศ	<p>ไทยพบผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนเพิ่มขึ้น</p> <p>นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวหลังเปิดงานวันโรคกระดูกพรุนโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 20 ตุลาคมของทุกปี ว่า ขณะนี้สังคมไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบ แนวโน้มที่ประชากรมีอายุยืนมากขึ้นเป็นเรื่องที่ดี แต่ผู้สูงอายุก็มักป่วยเป็นโรคต่างๆ โดยในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ถึงร้อยละ 20 ป่วยเป็นโรคกระดูกพรุน ซึ่งผู้หญิงมีภาวะความเสี่ยงมากกว่าผู้ชาย สอดคล้องกับข้อมูลองค์การอนามัยโลกพบว่า 1 ใน 3 ของผู้หญิง และ 1 ใน 8 ของผู้ชาย ที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป มีโอกาสเสี่ยงที่จะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน และคาดการณ์ว่าในปี 2050 จะมีผู้ป่วยด้วยโรคกระดูกพรุนทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเป็น 6.3 ล้านคน</p>	-	-
ประเทศ	<p>เตือนระวังผู้แอบอ้างกรมสุขภาพจิตขายริสแบนด์ "เกิดในรัชกาลที่ 9"....</p> <p>ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์ เชิญชวนผู้สนใจซื้อสายรัดข้อมือ หรือริสแบนด์ (Wrist band) "เกิดในรัชกาลที่ 9" โดยแจ้งว่า นำรายได้เข้ากรมส่งเสริมสุขภาพจิต โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นั้น ล่าสุดศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้สอบถามไปยัง นาวาอากาศตรี นายแพทย์ บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และได้รับการยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดย กรมสุขภาพจิตไม่มีการจัดทำริสแบนด์ เกิดในรัชกาลที่ 9 แต่อย่างใด และโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ไม่ได้สังกัดกรมสุขภาพจิต แต่สังกัดกรมการแพทย์ ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวดังกล่าว ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิตจะได้ดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างต่อไป</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 24-25 ตุลาคม 2559

4

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

[www.ppho.go.th](http://www.ppho.go.th)

รวบรวมโดย ทีม SAT สสจ.พิจิตร

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>วอนอย่าตีตราผู้ป่วยจิตเวช ซึ่ต้องช่วยกันลดอคติ ไม่รังเกียจ เป็นหูเป็นตา ส่งต่อรักษา นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้สะท้อนถึงกระแส วิกฤตวิชาการที่เกิดขึ้นในสังคม เนื่องจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวชว่า เมื่อ พุดถึงผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช หลายคนอาจยังไม่ค่อยเข้าใจ หรืออาจเข้าใจ คลาดเคลื่อนอยู่ โดยส่วนหนึ่งอาจมองว่า การป่วยเป็นการเสแสร้ง หรือแกล้งทำ เป็น การเรียกร้องความสนใจ ดูเหมือนคนปกติทั่วไป รวมทั้งผู้ป่วยที่เคยมีพฤติกรรมรุนแรง มาก่อน ก็ถูกมองว่าเป็นอันตรายต่อสังคมตลอดชีวิต เป็นตราบาปติดตัว ชุมชน หวาดกลัว สังคมรังเกียจ ญาติรู้สึกอับอาย หรือแม้แต่การนำเสนอผ่านสื่อหรือการใช้ คำพูดที่ล้อเลียนผู้ป่วยทางจิต เช่น คนบ้า คนไม่เต็มบาท คนไม่ครบ ไม่สมประกอบ หรือเห็นใครทำอะไรแปลกๆ ไม่เหมือนคนอื่น ก็เรียก โรคจิต ซึ่งล้วนก่อให้เกิดภาพลบ ตอกย้ำให้เกิด ตราบาปต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวชในสังคมมาก ยิ่งขึ้น ถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยไม่กล้าเข้ารับการรักษา ทั้งๆ ที่ ในความ เป็นจริง “โรคนี้รักษาได้” หากพบเห็นผู้ที่มีความผิดปกติหรือสงสัยว่าอาจเจ็บป่วย ทางจิต ข้อสังเกตเบื้องต้น คือ ผู้ป่วยจะมีความคิดพฤติกรรมที่ผิดปกติ ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ สังเกตได้จากลักษณะท่าทาง สีหน้า แววตา ที่แตกต่าง จากคนทั่วไป หากพบ ขอให้หยุดนิ่ง เพื่อไม่ให้เป็นสิ่งเร้าไปกระตุ้นให้เกิดอาการหรือ ปฏิกริยาตอบโต้รุนแรง ซึ่งภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 สามารถโทรแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อนำตัวเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาได้ ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสังคมจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ป่วยจิตเวช ขณะเดียวกันเป็นการ คุ้มครองผู้ป่วยจิตเวชให้ได้รับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้อง</p>	-	-
ภูมิภาค	-	-	-
จังหวัด	-	-	-

รับ 6ทราบ

ขอบ  ลงให้

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

ดำเนินการ

ประสาน

CO/SAT  
RUSO/ASEM

(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

25 ต.ค. 2559



สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

4